

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 và chương trình công tác tháng 4 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thực hiện Quy chế làm việc số 04-QC/TU ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, báo cáo kết quả hoạt động trọng tâm như sau:

I - HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ĐOÀN QUÝ I

1. Công tác phối hợp triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU ngày 28/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Công văn số 1201-CV/BTGTU ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ công bố kết quả bình chọn các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2022; Công văn số 1189- CV/BTGTU ngày 20/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; Công văn số 901-CV/TU ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường và thực hiện chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 04/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025; Hướng dẫn 59-HD/BTGTU ngày 12/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về học tập, tuyên truyền Chuyên đề năm

2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”; Công văn số 936-CV/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

2. Công tác lãnh đạo, kiểm tra của Đảng đoàn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2.1. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân đã lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a) Tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ ba, HĐND Tỉnh khóa X:

Lãnh đạo tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ ba để thực hiện công tác nhân sự và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phước Thiện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X

- Tổ chức thành công Kỳ họp đột xuất lần thứ tư và thông qua **09** Nghị quyết¹. Trong đó, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã nhất trí thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý các hoạt động kinh tế - xã hội; làm cơ sở để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công của Tỉnh; sớm đưa vị thế phát triển của Đồng Tháp thành một trong những tỉnh dẫn đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh. Đồng thời, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân Tỉnh đã kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền: Bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016².

¹ **Thông qua 09 Nghị quyết, gồm:** Về việc giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2022 để hỗ trợ hoạt động văn học nghệ thuật, báo chí theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; quy định mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022 - 2023; bãi bỏ Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016 - 2017 đến năm 2020 - 2021; Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh Đồng Tháp về việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND; về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; sửa đổi khoản 1 Mục IV Biểu 01 kèm theo điểm a khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được sửa đổi tại Điều 1 của Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh; về việc thông qua chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; về Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ đợt 5.

² Bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Ngô Thị Ngọc Sương, Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Văn Vũ Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Tổ chức Hội nghị giao ban, tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân 02 cấp tỉnh và huyện.

Lãnh đạo tổ chức thành công Hội nghị giao ban giữa Thường trực và các Ban của HĐND Tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện tổng kết hoạt động của HĐND 02 cấp với chủ đề “*Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai công tác năm 2023 của Hội đồng nhân dân 02 cấp (tỉnh, huyện) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*”.

Trong năm 2022, Hội đồng nhân dân 02 cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác quyết định và giám sát. Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo cấp ủy và Thường trực HĐND cấp huyện về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua. Trong năm 2023 là tiếp tục triển khai các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 20/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; trong đó vai trò tham mưu, đề xuất của Thường trực HĐND đối với cấp ủy cùng cấp là rất quan trọng. Nâng cao chất lượng quyết định, kiến nghị, tạo dấu ấn hoạt động HĐND trong năm và nhiệm kỳ. Nâng chất công tác thi đua, xây dựng điển hình tiêu biểu trong công tác Hội đồng nhân dân. Sau Hội nghị ban hành thông báo kết quả Hội nghị đến các cơ quan tham dự và cơ quan khác có liên quan biết, thực hiện.

Phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động và tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Tỉnh. Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất giải pháp của Ban Thường trực UBMTTQVN Tỉnh, trong thời gian tới cần phối hợp chặt chẽ, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri.

d) Tổ chức 02 phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh.

- Phiên giải trình về kết quả thực hiện công tác thu thuế và thu ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh

Lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện công tác thu thuế và thu ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2018 đến 2022, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan có trách nhiệm giải trình là UBND Tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế Tỉnh, Cục Hải quan Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Tỉnh. Nội dung Phiên giải trình tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước, triển khai dự toán thu ngân sách nhà nước hằng năm; công tác nuôi dưỡng nguồn thu, khai thác nguồn thu; công tác chống thất thu thuế; kết quả triển khai và hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; kết quả, hiệu quả thực hiện các quy chế phối hợp và công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Sau Phiên giải trình, Thường trực HĐND Tỉnh đã ban hành thông báo kết luận đề Ủy ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện, tập trung vào các nội dung như: Công tác xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước. Việc quản lý thu thuế, thu ngân sách; chống thất thu và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế; xoá nợ, khoan nợ thuế. Công tác nuôi dưỡng nguồn thu và khai thác nguồn thu tiềm năng. Công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện các quy chế phối hợp với các ngành trong triển khai nhiệm vụ thu thuế và thu ngân sách. Thực hiện phòng, chống tiêu cực trong công tác thu thuế, thu ngân sách.

- Phiên giải trình về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn Tỉnh. Cơ quan có trách nhiệm giải trình là Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội và cơ quan có liên quan là Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh. Nội dung giải trình tập trung vào những vấn đề như: Thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 392/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh và việc ban hành các văn bản hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, quy trình thực hiện các chính sách hỗ trợ; công tác quản lý nhà nước đối với các đơn vị tuyển dụng người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; công tác quản lý lao động sau khi xuất cảnh; tình hình lao động về nước trước hạn; công tác phối hợp của các đơn vị có liên quan trong quản lý lao động sau khi hết hợp đồng về nước.

Tại phiên giải trình, trên cơ sở thông tin từ dư luận xã hội và những nội dung thu nhận được qua công tác khảo sát thực tế, Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND Tỉnh đã nêu nhiều nội dung thiết thực, cụ thể mà chủ yếu là những hạn chế, vướng mắc, khó khăn tồn tại về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Ủy ban nhân dân Tỉnh cùng các cơ quan có liên quan đã giải trình khá rõ ràng, chi tiết, trách nhiệm về những nội dung đại biểu HĐND Tỉnh đã nêu.

Sau Phiên giải trình, Thường trực HĐND Tỉnh ban hành thông báo kết luận đề Ủy ban nhân dân Tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện.

đ) Tổ chức gặp mặt Đại biểu Hội đồng nhân dân trẻ tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt Đại biểu hội đồng nhân dân trẻ cấp tỉnh, cấp huyện và đại biểu tiêu biểu cấp xã với chủ đề “*Khơi dậy nhiệt huyết, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân*” là dịp để gặp gỡ, động viên, lắng nghe tâm tư, tình cảm, để trao đổi chia sẻ một số kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Qua đó, khơi dậy nhiệt huyết, trách nhiệm tuổi trẻ trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, xứng đáng với lòng tin và sự kỳ vọng của cử tri tỉnh nhà, xứng đáng là người đại biểu nhân dân đất Sen hồng.

Buổi gặp gỡ đã nghe được nhiều ý kiến phát biểu mang tính tâm huyết, trách nhiệm của những đại biểu trẻ và những kỹ năng, kinh nghiệm từ những đại biểu

hoạt động nhiều nhiệm kỳ, đáng lưu ý là ý kiến chia sẻ kinh nghiệm của Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh. Có thể nói, đây là một trong các hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục không ngừng cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động của HĐND các cấp trong năm 2023 và những năm tiếp theo gắn liền với trách nhiệm của từng Đại biểu HĐND, đặc biệt là những đại biểu trẻ để thực hiện ngày càng tốt hơn Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

e) Hoạt động khảo sát, giám sát

- Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành các Kế hoạch và tổ chức khảo sát, giám sát: Về kết quả thực hiện công tác thu thuế và thu ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do UBND Tỉnh ký kết giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Tỉnh; khảo sát việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện, xã và một số nội dung liên quan phục vụ thẩm tra ban hành nghị quyết của HĐND Tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND và việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, qua đó ban hành báo cáo kết quả khảo sát phục vụ thẩm tra ban hành Nghị quyết của HĐND Tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, công tác quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP; việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; hiệu quả của các lô hàng nông sản lần đầu tiên được xuất khẩu nước ngoài và một số mô hình quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

- Thường trực HĐND Tỉnh tổ chức Đoàn công tác đến thăm và làm việc với một số cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh để kịp thời tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của ngành trong thời gian qua nhằm xem xét để có hình thức giám sát phù hợp về nội dung này.

- Tổ chức nghiên cứu công tác tổng kết nông nghiệp để đánh giá, rà soát chính sách nông nghiệp, nông thôn.

- Tham gia Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra Chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 385/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Tỉnh.

f) Công tác thông tin, dân nguyện

- Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh phối hợp với UBMTTQVN Tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X.

- Lãnh đạo tiếp tục phối hợp, nắm bắt thông tin tình hình Nhân dân và dư luận cử tri trên địa bàn Tỉnh.

- Lãnh đạo phối hợp rà soát, đề xuất vụ việc khiếu nại, tồn đọng, phức tạp, kéo dài liên quan đến việc triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn Tỉnh năm 2023.

- Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” các kỳ của quý I năm 2023³.

- Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định⁴.

g) Hoạt động giám sát thường xuyên và các công tác khác

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan thuộc Tỉnh uỷ và của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội⁵.

- Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ đại biểu HĐND Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; các Kế hoạch triển khai hoạt động trọng tâm trong năm 2023 của Thường trực HĐND Tỉnh⁶;

- Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các Tờ trình⁷ của Uỷ ban nhân dân Tỉnh. Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm

³ **Kỳ tháng 01 năm 2023** với chủ đề: “*Tâm huyết của đại biểu và cử tri qua thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND Tỉnh*”. **Kỳ tháng 02 năm 2023** với chủ đề “*Một số kết quả nổi bật về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông*”. **Kỳ tháng 3 năm 2023** với chủ đề “*Tâm huyết của đại biểu HĐND Tỉnh - hành trình 7 năm để hoàn thành nhiệm vụ đạo lý đền ơn đáp nghĩa*”.

⁴ Trong Quý I năm 2023, đã tiếp và hướng dẫn trực tiếp 08 lượt công dân. Tiếp nhận 51 đơn, đã xử lý chuyển 26 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân: 15 đơn; lưu 10 đơn (khiếu nại các vụ việc cũ, không có tình tiết mới, đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không đảm bảo các điều kiện xử lý theo quy định). Nhận trả lời phúc đáp của các cơ quan: 07 đơn.

⁵ Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Công văn góp ý dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Tỉnh; Công văn góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1180-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo đánh giá kết quả công tác triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Thường trực HĐND Tỉnh các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 theo yêu cầu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

⁶ (1) Kế hoạch tổ chức tiếp công dân của Thường trực HĐND Tỉnh năm 2023; (2) Kế hoạch thực hiện Chương trình khảo sát, giám sát, chất vấn, giải trình của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh năm 2023; (3) Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quý Mão 2023; (4) Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực và các Ban của HĐND Tỉnh với Thường trực HĐND cấp huyện tổng kết hoạt động của HĐND 02 cấp. (4) Kế hoạch triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân”. (5) Kế hoạch tổ chức Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND Tỉnh năm 2023.

⁷ Tờ trình số 199/TTrUBND ngày 28/12/2022 về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 05/01/2023 về việc đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 và Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh; Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 10/01/2023 về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2022-2023; Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định một số nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 08/02/2023 về việc xin ý kiến bổ sung danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng tại một số cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh. Công văn số 73/UBND-THVX ngày 22/02/2023 của UBND Tỉnh về xin chủ trương xây dựng văn bản QPPL. Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 24/02/2023 của UBND Tỉnh về xin ý kiến nội dung điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024).

pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước theo đề nghị của bộ, ngành Trung ương.

- Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức thăm chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh qua các thời kỳ; thăm tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh; tham gia đoàn Thường trực Tỉnh uỷ thăm chúc Tết các doanh nghiệp nhân dịp Tết nguyên đán.

- Tham dự và phát biểu tham luận trực tiếp tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh. Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị Tổng kết chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” tại tỉnh Đồng Tháp.

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan dự kiến nội dung chương trình giám sát năm 2024 của HĐND Tỉnh.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động rà soát, tổng hợp danh mục công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2023.

- Rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua các cuộc giám sát, phiên giải trình, hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND và chất vấn tại kỳ họp HĐND Tỉnh.

- Tiến hành rà soát các quy định pháp luật thuộc thẩm quyền HĐND Tỉnh ban hành cần điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hoặc thay thế⁸; Thực hiện giám sát thường xuyên các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh còn tồn đọng trong thời gian qua⁹.

- Tổng hợp ý kiến của Thường trực HĐND cấp huyện về những khó khăn, bất cập tại địa phương (cấp xã, cấp huyện) trong thực hiện Nghị quyết số 169/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh và dự tính mức kinh phí tăng thêm khi sửa đổi, bổ sung nội dung và mức chi quy định tại Nghị quyết này.

Ngoài ra, thành viên Đảng đoàn đã tham dự và phát biểu nhiều ý kiến quan trọng tại các cuộc họp, hội nghị do Trung ương và địa phương tổ chức.

2.2. Lãnh đạo công tác kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong hoạt động của cơ quan.

⁸ Thường trực HĐND Tỉnh ban hành công văn số 79/HĐND-PC ngày 06/3/2023 đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND Tỉnh.

⁹ Ban Pháp chế HĐND Tỉnh ban hành công văn số 99/HĐND-PC ngày 13/3/2023 đề nghị Tòa án nhân dân Tỉnh và Cục Thi hành án dân sự Tỉnh phối hợp cung cấp thông tin.

- Tiếp tục lãnh đạo, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh đã định hướng 07 nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục tăng cường đổi mới, cải tiến trong hoạt động Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Lãnh đạo Đảng uỷ Văn phòng triển khai Thông báo kết luận đến tất cả cán bộ đảng viên cơ quan biết và thực hiện.

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đưa nội dung tuyên truyền nghị quyết HĐND vào báo cáo chuyên đề tại các Hội nghị báo cáo viên cấp Tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Lãnh đạo thống nhất ban hành một số quy định, quy chế cơ quan Thường trực, cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh.

- Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh xét và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022.

- Phối hợp với Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh lãnh đạo Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh triển khai học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh”. Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng tại cơ quan theo Chương trình, Kế hoạch đề ra.

- Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

- Lãnh đạo Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng Đảng tại cơ quan Hội đồng nhân dân Tỉnh.

3. Đánh giá chung

- Ưu điểm:

Trong quý I năm 2023, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Tổ chức thành công Kỳ họp đột xuất lần thứ ba và lần thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X; kịp thời ban hành các chính sách, quy định để thể chế hóa các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Trung ương và các chính sách mang tính đặc thù nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn để linh hoạt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc chương trình giám sát năm 2023 cho phù hợp với yêu cầu thực tế như: Giám sát đối với UBND Tỉnh về nội dung: “Kết quả thực hiện công tác thu thuế và thu ngân sách nhà nước giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh” và giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh bằng phương thức giải trình; tăng cường công tác theo dõi kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát đã ban hành trong năm 2022.

Đặc biệt là tại kỳ họp đột xuất lần thứ tư Thường trực HĐND Tỉnh đã tiếp tục thực hiện được hướng đổi mới của Đảng đoàn HĐND Tỉnh linh hoạt trong điều hành, dành nhiều thời gian cho công tác thảo luận, đóng góp nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Hạn chế:

+ Việc triển khai thực hiện một số nội dung liên quan hoạt động của HĐND theo Kế hoạch 389/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND” còn chậm, do phải chờ hướng dẫn chung của Ban Công tác đại biểu.

+ Tổ chức khảo sát các chính sách hỗ trợ, công tác quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP; việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; hiệu quả của các lô hàng nông sản lần đầu tiên được xuất khẩu nước ngoài và một số mô hình quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022 chưa đúng như dự kiến kế hoạch đề ra do bị động về thời gian.

+ Việc ban hành Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh phiên giải trình về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh còn chậm do phải điều chỉnh nhiều lần qua lấy ý kiến góp ý của nhiều thành viên Thường trực và lãnh đạo các Ban của HĐND Tỉnh.

+ Công tác chuẩn bị kỳ họp đột xuất lần thứ tư HĐND Tỉnh chưa chặt chẽ như: Việc phối hợp rà soát, tham mưu Thường trực HĐND Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh trình Tỉnh ủy cho chủ trương đối với một số nội dung của kỳ họp đột xuất lần thứ tư và công tác thẩm tra của một số Ban HĐND Tỉnh.

II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II

Trong quý II năm 2023, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo thể chế hóa thành chương trình, kế hoạch của Đảng đoàn và nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tiếp tục rà soát, tổ chức

thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh liên quan hoạt động của HĐND Tỉnh.

2. Tiếp tục lãnh đạo, theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Lãnh đạo thực hiện nội dung định hướng của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh về 07 nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục tăng cường đổi mới, cải tiến trong hoạt động Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Phân công thành viên Đảng đoàn theo dõi, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện theo lĩnh vực được phân công.

3. Ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022 khi có Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

4. Phối hợp với Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh lãnh đạo Đảng uỷ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Đảng bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Công tác khảo sát, giám sát:

- Tiếp tục chủ động nắm thông tin thực tiễn để phục vụ giám sát, nhất là tình hình có liên quan công tác triển khai thực hiện nghị quyết HĐND Tỉnh của UBND Tỉnh và các vấn đề bức xúc phát sinh.

- Tổ chức giám sát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu lao động, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (tính đến ngày 15/3/2023).

- Ban hành Kế hoạch và tổ chức khảo sát, giám sát: Kết quả thực hiện các nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn ở cấp tỉnh, Ban tư vấn ở cấp huyện; hoạt động phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2019-2022; Việc thực hiện chính sách pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất lúa và việc thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2018-2022; Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2016-2021. Tổ chức phiên chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND Tỉnh về công tác quản lý và sử dụng đất công.

- Lãnh đạo rà soát các kiến nghị và giải quyết các kiến nghị của cử tri phục vụ cho hoạt động giám sát. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị, kết luận, chất vấn, giám sát của HĐND Tỉnh.

6. Lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh chuẩn bị nội dung liên quan và tổ chức tốt kỳ họp thường lệ lần thứ sáu, HĐND Tỉnh khóa X vào giữa năm 2023; xem xét việc tổ chức kỳ họp đột xuất, chuyên đề khi cần thiết.

7. Tiếp tục lãnh đạo Thường trực HĐND Tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND” theo

chức năng nhiệm vụ. Trong đó, chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh lập dự toán và trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, triển khai dự án phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông từ Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đến Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã khi có hướng dẫn của Ban Công tác đại biểu.

8. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Tỉnh bầu vào kỳ họp giữa năm 2023.

9. Lãnh đạo việc tổ chức các Đoàn công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND Tỉnh năm 2023 theo kế hoạch.

10. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri; tổ chức tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp giám sát thường xuyên các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn Tỉnh còn tồn đọng trong thời gian qua.

III - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2023

1. Triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo thể chế hóa thành chương trình, kế hoạch của Đảng đoàn và nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

2. Ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2022.

3. Lãnh đạo ban hành các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp đột xuất lần thứ tư, HĐND Tỉnh khóa X đúng quy định. Xem xét việc tổ chức kỳ họp đột xuất, chuyên đề khi cần thiết.

4. Lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên và các công tác khác:

- Công tác khảo sát, giám sát chuyên đề: (1) Thường trực HĐND Tỉnh tổ chức khảo sát, giám sát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu lao động, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (tính đến ngày 15/3/2023). (2) Ban Pháp chế tổ chức khảo sát các chính sách hỗ trợ, công tác quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP; việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; hiệu quả của các lô hàng nông sản lần đầu tiên được xuất khẩu nước ngoài và một số mô hình quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022. (3) Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện khảo sát, giám sát về thực hiện chính sách pháp luật trong chuyển mục đích sử dụng đất lúa và việc thực hiện các dự án có thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2018-2022.

- Tiếp tục theo dõi, rà soát đánh giá, lựa chọn phương thức giám sát phù hợp, tham gia ý kiến để giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tiễn hiện nay như việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh; công tác quản lý, khai thác khoáng sản phục vụ đầu tư công; việc thực hiện chính

sách hỗ trợ doanh nghiệp; công tác bảo vệ môi trường (xử lý rác thải); biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực y tế; giải quyết vướng mắc trong việc phân bổ dự toán kinh phí cho hoạt động của các Hội đặc thù.

- Tổ chức khảo sát nắm tình hình về công tác đào tạo ngoại ngữ và việc thực hiện chính sách có liên quan đối với thực tập sinh và người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn Tỉnh.

- Chủ động chuẩn bị nội dung để xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND Tỉnh bầu vào kỳ họp giữa năm 2023.

- Chỉ đạo thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” kỳ tháng 4 năm 2023 với chủ đề : *“Hiệu quả của chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng”*.

- Lãnh đạo công tác tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho công dân theo quy định.

- Tổ chức Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh trong công tác tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề, việc xây dựng các nghị quyết liên quan chính sách đặc thù, công tác rà soát kết quả triển khai các Nghị quyết HĐND cấp tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 và chương trình công tác tháng 4 của Đảng đoàn HĐND Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Ban thuộc Tỉnh ủy;
- Thành viên Đảng đoàn HĐND;
- Lưu VT, Đảng đoàn.

**T/M ĐẢNG ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Thị Kim Tuyền